

# Số tiền Thường được Lập hóa đơn năm 2022

Nếu quý vị nhận được hỗ trợ theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính (FAP) của BJC, bệnh viện không được tính phí cho quý vị nhiều hơn số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) cho những người có bảo hiểm chi trả cho các dịch vụ tương tự. Một bệnh nhân đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính chỉ được "tính phí" cho số tiền mà họ phải chịu trách nhiệm thanh toán, sau khi đã áp dụng tất cả các chiết khấu (bao gồm cả chiết khấu có sẵn theo FAP) và các khoản thanh toán bảo hiểm.

BJC HealthCare xác định AGB bằng cách nhân số tiền thu gộp của bệnh viện cho dịch vụ chăm sóc đó với một hoặc nhiều phần trăm của số tiền thu gộp, gọi là "phần trăm AGB". Phần trăm AGB được tính hàng năm bằng cách chia tổng số tiền của tất cả các yêu cầu thanh toán của bệnh viện đã được cho phép bởi các công ty bảo hiểm y tế trong 12 tháng trước đó cho tổng số tiền thu gộp liên quan đến những yêu cầu thanh toán đó. Với mục đích này, số tiền đầy đủ được cho phép bởi một

công ty bảo hiểm y tế bao gồm cả số tiền được hoàn trả bởi công ty bảo hiểm và số tiền (nếu có) mà cá nhân phải chịu trách nhiệm thanh toán dưới hình thức tiền đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khấu trừ. Việc tính toán AGB được thực hiện hàng năm cho mỗi bệnh viện.

Sau khi được chấp thuận đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính, bệnh viện sẽ áp dụng chiết khấu hỗ trợ tài chính tương ứng được mô tả trong Bảng Thu Nhập và Chiết Khấu Hỗ trợ Tài chính. Bất kỳ số dư nào quý vị phải thanh toán sẽ được xem xét để đảm bảo nó nhỏ hơn tỷ lệ AGB. Nếu số dư phải trả lớn hơn số tiền được phép dựa trên AGB, một khoản chiết khấu bổ sung sẽ được áp dụng vào số dư để giảm nó xuống tỷ lệ AGB.

Dưới đây là tỷ lệ AGB cho mỗi bệnh viện của BJC HealthCare. Nếu quý vị có câu hỏi về việc tính toán AGB, vui lòng gọi số 314.362.8400 hoặc 855.362.8400.

Tên Bệnh viện	Số tiền Thường được Lập hóa đơn (AGB)
Alton Memorial Hospital	20.8%
Barnes-Jewish Hospital	29.3%
Barnes-Jewish St. Peters Hospital	26.2%
Barnes-Jewish West County Hospital	27.0%
Christian Hospital	23.2%
Memorial Hospital	29.0%
Missouri Baptist Medical Center	29.5%
Missouri Baptist Sullivan Hospital	30.5%
Parkland Health Center	27.1%
Progress West Hospital	30.6%
St. Louis Children's Hospital	44.9%